

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

**Của ông Vương Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Chủ tịch HĐND quận tại kỳ họp thứ mười ba của HĐND quận Cái Răng
khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2024)**

Kính thưa:

- Đồng chí Nguyễn Văn Sử - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Quận ủy Cái Răng;
- Đồng chí Trần Hải Long - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy;
- Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;
- Đồng chí Đặng Văn Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Chủ tịch UBMTTQVN quận;
- Các vị đại biểu HĐND quận và các đại biểu khách mời;
- Cùng quý cử tri.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, qua hai ngày làm việc, kỳ họp lần thứ mười ba của Hội đồng nhân dân quận đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - đơn vị quận Cái Răng, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, các vị khách quý và quý cử tri đã đến tham dự, có nhiều ý kiến đóng góp trước, trong kỳ họp, góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu, các đồng chí và quý cử tri

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận một cách nghiêm túc, dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, bổ sung hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đại biểu đã nhất trí thông qua 21 nghị quyết, quyết định nhiều chủ trương trên nhiều lĩnh vực, làm cơ sở pháp lý cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Hội đồng nhân dân quận nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 do Ủy ban nhân dân quận trình và thể hiện qua các dự thảo nghị quyết mà đại biểu vừa biểu quyết thông qua. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện tốt

các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận đề ra trong năm 2024, tôi đề nghị các cấp, các ngành cần lưu ý, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Về phát triển kinh tế:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận, phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy giao trong năm 2024. Tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo dự toán, chỉ tiêu thu chi ngân sách năm 2024 được giao; kiểm soát chặt nhiệm vụ chi ngân sách, chú trọng thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, các biện pháp chống thất thu, phát triển nguồn thu mới, quyết tâm đạt dự toán thành phố và Hội đồng nhân dân quận giao.

- Tiếp tục tập trung và nhanh chóng hoàn thành thủ tục các dự án được Hội đồng nhân dân quận thông qua, thúc đẩy tiến độ thi công và chú trọng chất lượng công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực tế tại công trường thi công, kịp thời trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ...

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh.

- Trong thẩm quyền tiếp tục chỉ đạo rà soát, phối hợp tổ chức kiểm tra các dự án ngoài ngân sách, xử lý chủ đầu tư không có năng lực, các dự án gia hạn nhiều lần, nhưng vẫn chậm tiến độ hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các chủ đầu tư, dự án không tiếp tục thực hiện dự án.

- Phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường. Đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng cho phù hợp với thực tiễn.

- Kêu gọi doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, theo dõi diễn biến thị trường; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn

bán hàng cấm, hàng giả. Chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Về văn hóa - xã hội:

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và của quận. Tập trung rà soát, thực hiện hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng nhân dân quận xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực văn hóa.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp, gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và các phương pháp điều trị; duy trì thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; triển khai mô hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh an toàn lao động trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 và có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được cử tri và dư luận, xã hội quan tâm. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

3. Về công tác quốc phòng - an ninh - nội chính:

- Các cơ quan khối nội chính tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, nắm chắc tình hình về tôn giáo, dân tộc; không để xảy ra bị động bất ngờ về an ninh trật tự; tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm các quy định trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác phối hợp triển khai lực lượng tuần tra, bảo đảm an ninh trật

tự và phòng, chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa. Thực hiện các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2025 theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác dân vận trong lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương quân đội, đoàn kết gắn bó với Nhân dân.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên quan đến tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và các chính sách đối với người tham gia, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bên cạnh đó, tôi đề nghị lực lượng Công an cần tăng cường hơn nữa các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến băng nhóm, tín dụng đen, lừa đảo qua các ứng dụng di động, trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm về ma túy, các điểm tệ nạn xã hội, tội phạm trên không gian mạng, các hành vi kinh doanh, sản xuất hàng giả, kém chất lượng...; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để kiểm chế và kéo giảm tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn.

- Tiếp tục thực hiện giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn quận; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp của cơ quan kiểm sát theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản, nhất là các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cử tri quận,

Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận vừa thông qua sớm đi vào thực tế cuộc sống, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân quận, các ngành, các cấp nhanh chóng cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, quyết định cụ thể để triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và các ý kiến đóng góp sát, đúng tại kỳ họp này; cần đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách năng động, sáng tạo, trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Xem đây vừa là chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, vừa là ân tình và trách nhiệm

trước Nhân dân, vừa là vinh dự, uy tín của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân.

Đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân quận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành; kịp thời phát huy, nhân rộng những mặt tích cực đồng thời góp ý sửa chữa, khắc phục những mặt còn hạn chế trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển chung của quận.

Tôi đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, giám sát đầu tư, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Nhất là, việc tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận vừa được thông qua tại kỳ họp này.

Hội đồng nhân dân quận kêu gọi các ngành, tổ chức, đoàn thể các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quận, các doanh nghiệp, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực, để thực hiện tốt và đầy đủ mục tiêu, chỉ tiêu, những vấn đề quan trọng mà Nghị quyết đã đề ra, cũng như, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri và Nhân dân đang quan tâm. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu Nghị quyết của Quận ủy và Hội đồng nhân dân quận đã đề ra.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cử tri quận,

Kỳ họp lần thứ mười ba của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành tốt các nội dung, theo chương trình đề ra. Một lần nữa, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp quý báu của quý vị đại biểu và bà con cử tri, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban, ngành, đoàn thể, các phường trong quận.

Cảm ơn phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã đến dự, kịp thời đưa tin trước, trong và sau kỳ họp. Xin cảm ơn cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị đã làm tròn nhiệm vụ của mình góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp lần này.

Đến đây, Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười ba của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin gửi đến các đồng chí và quý đại biểu, quý cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.